

Số: 220/BC- UBND

HBông, ngày 20 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết và trả lời ý kiến của cử tri qua các Kỳ tiếp xúc cử tri và các kỳ họp của HĐND xã từ năm 2021 – 2023

Kính gửi: Thường trực Hội đồng Nhân dân xã.

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐND xã ngày 20 tháng 9 năm 2023 về việc giám sát kết quả việc xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Bảy – HĐND xã HBông khóa XIII và các ý kiến, kiến nghị của các Kỳ họp trước chưa được giải quyết dứt điểm.

Ủy ban Nhân dân xã HBông báo cáo kết quả việc xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Bảy – HĐND xã HBông khóa XIII và các ý kiến, kiến nghị của các Kỳ họp trước chưa được giải quyết dứt điểm như sau:

Tổng cộng có 60 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn tham mưu đã giải quyết xong 58 ý kiến còn lại 02 (01 ý kiến về môi trường liên quan trại heo ông Trịnh Xuân Thường và 01 ý kiến về đất đai di chuyển nhà mồ làng Kte), hiện các ý kiến này đang được giải quyết, cụ thể từng lĩnh vực sau:

I. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

Tổng cộng có 08 ý kiến liên quan về môi trường đã giải quyết xong 07 ý kiến dứt điểm còn 01 ý kiến đã về trang trại ông Trịnh Xuân Thường gây ô nhiễm cho các hộ sống xung quanh. UBND xã chỉ đạo Công chức Địa chính-Xây dựng tham mưu lập đoàn kiểm tra và báo cáo UBND huyện giải quyết theo đúng thẩm quyền, UBND huyện đã đến làm việc, phát hiện sai phạm và đã có kết luận buổi làm việc đề nghị trang trại ông Trịnh Xuân Thường sửa chữa khắc phục, hiện nay tạm thời chưa gây ô nhiễm ra môi trường.

II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP-GIAO THÔNG.

Tổng cộng có 13 ý kiến liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và giao thông, các ý kiến trên UBND xã đã cử cán bộ, công chức chuyên môn đã giải quyết xong các ý kiến, UBND xã tiếp tục phối hợp các doanh nghiệp tiếp tục sửa chữa nâng cấp các tuyến đường nội đồng để phương tiện vận chuyển nông sản cho nhân dân được thuận tiện.

III. LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ

Tổng cộng có 15 ý kiến liên quan đến lĩnh vực An ninh, trật tự UBND xã đã chỉ đạo Công an xã trả lời kết quả đã giải quyết.

Nhưng vẫn còn tình trạng trộm cắp xảy ra trên địa bàn, mặc dù Công an xã đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh các loại tội phạm này, nguyên nhân do địa bàn xã có tuyến QL 25 đi qua thuận tiện cho các đối

tượng từ nơi khác đến địa bàn xã hoạt động và trên địa bàn xã các đối tượng trộm cắp là người ĐBDTTS còn nhỏ tuổi khó xử lý dẫn đến tình trạng trộm cắp còn xảy ra. Biện pháp trong thời gian tới, UBND xã đã chỉ đạo Ban chỉ đạo Phòng chống tệ nạn của xã ra quân phát động phong trào đảm bảo An ninh, trật tự trong thời gian cao điểm tết Nguyên đán Giáp Thìn.

IV. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, CÔNG TÁC NỘI CHÍNH

Tổng cộng có 24 ý kiến, chủ yếu lĩnh vực tranh chấp đất đai, cấp QSDĐ mới và công tác hộ tịch, UBND xã đã chỉ đạo Công chức chuyên môn tham mưu giải quyết liên quan, hiện nay đã giải quyết xong 23 ý kiến còn lại 01 chuyên nhà mồ làng Kte (Kte 2 cũ) chưa giải quyết xong, lý do chưa tìm được vị trí đất phù hợp. UBND xã tiếp tục làm việc nhân dân làng Kte để làm việc có thể chuyển nhà mồ này về tập trung tại nhà mồ làng Kte (Kte 1 cũ), UBND xã đã làm đường bê tông vào nhà mồ đã xong.

Ủy ban Nhân dân xã báo cáo để thường trực HĐND xã thông tin đến các đại biểu HĐND xã trả lời cử tri biết. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc xã căn cứ nội dung trả lời nêu trên, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận

- T.T HĐND, UBND, UBMTTQ xã;
- Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã;
- Các đại biểu HĐND xã khóa XIII;
- Các vị khách mời dự kỳ họp thứ 8;
- Các ban, ngành đoàn thể xã;
- 07 thôn, làng;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Cường